

Số: 1378 /UBND-TD1

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 7 năm 2019

**PHIẾU CHUYỂN HỒ SƠ, VĂN BẢN**  
**Về việc chuyển đơn của ông Phạm Khắc Cương,**  
**trú tại tổ 79, khu 5C, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long.**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long.

Ông Phạm Khắc Cương, trú tại tổ 79, khu 5C, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long có đơn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh với nội dung đề nghị chỉ đạo giải quyết việc Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long thu hồi đất của gia đình ông đang sử dụng để thực hiện dự án Xây dựng vườn hoa, cây xanh, cảnh quan (khu vực Cái Dăm, phường Bãi Cháy, nhưng không bố trí tái định cư cho gia đình ông, trong khi lại bố trí tái định cư cho các hộ khác bị thu hồi đất tương tự như gia đình ông (hộ ông Bùi Quang San).

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 25/8/2016;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của UBND thành phố Hạ Long;

Thừa lệnh Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đơn của ông Phạm Khắc Cương đến Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, xem xét và giải quyết theo thẩm quyền./.

**Nơi nhận:**

- CT và PCT (P4) UBND tỉnh (b/c);
  - Như kính gửi;
  - Ông Phạm Khắc Cương, tổ 79, khu 5C, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long;
  - TT Truyền thông tỉnh (đăng tải);
  - Lưu: VT, TD1, TD2;
- C05-PC07

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Huy Thắng

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hạ Long, ngày 26 tháng 6 năm 2019

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ**

Kính gửi: UBND Tỉnh Quảng Ninh.

Tên tôi là Phạm Khắc Cương

Địa chỉ: Tổ 79 khu 5C phường Bạch Đằng thành phố Hạ Long.

Gia đình tôi có đất ở thuộc diện GPMB dự án thu hồi đất để đầu tư xây dựng vườn hoa cây xanh, cảnh quan (khu vực Cái Dăm) tại phường Bãi Cháy,.

Tại thời điểm nhà nước thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, gia đình tôi không có chỗ ở nào khác trên địa bàn thành phố Hạ Long và tỉnh Quảng Ninh, tuy nhiên trong phương án bồi thường được duyệt nhà nước không bố trí đất tái định cư cho gia đình tôi.


Ngày 18/9/2018, UBND tỉnh có quyết định số 3670/QĐ - UBND về việc phê duyệt phương án giá đất để làm cơ sở bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho hộ ông Bùi Quang San và các thường hợp tương tự trong cùng dự án (trong đó có gia đình tôi).

Do điều kiện công việc phải thường xuyên công tác xa nhà nên đến nay tôi mới được biết, hộ gia đình ông Bùi Quang San là hộ dân trong cùng dự án với gia đình tôi cũng có điều kiện hoàn cảnh không có chỗ ở giống như gia đình tôi và đã được UBND Tỉnh đồng ý bố trí đất ở tái định cư.

Vì vậy, nay tôi làm đơn này đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét giải quyết bố trí cho gia đình tôi một ô đất tái định cư để ổn định cuộc sống đảm bảo công bằng về chính sách cho các hộ dân trong cùng dự án.

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm giải quyết để gia đình khỏi thiệt thòi.

**Người viết đơn**

  
Phạm Khắc Cương